

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้แพลตฟอร์ม 190 STORY MAKERS

190 Story Makers เป็นแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเรื่องราวของบุคลากรเจนเนอราลี่เช่นคุณทุกคน คุณคือผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์ของเราในทุก ๆ วันด้วยความมุ่งมั่นและความรักในการทำงานของคุณ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่ออัปโหลดเรื่องราวของคุณเอง อ่าน และโหวตเรื่องราวของเพื่อนร่วมงานของคุณได้

ต่อไปนี้เป็นวิธีใช้แพลตฟอร์ม

อัปโหลดเนื้อหาของคุณ

คุณจะมีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวของคุณ (หนึ่งเรื่องต่อคน) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี

- ชื่อเรื่อง
- ข้อความ
- รูปภาพอย่างน้อย 1 รูป*

**คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพเพิ่มได้สูงสุด 9 รูป เพื่อให้เรื่องราวของคุณสมบูรณ์ รวมทั้งลิงก์วิดีโอ รูปภาพและลิงก์คือเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่ระบุไว้ในส่วนอัปโหลดของแพลตฟอร์ม*

เรื่องราวควรบอกเล่าเรื่องเฉพาะตัวที่คุณมีประสบการณ์ตรง อาจเป็นอะไรก็ได้ที่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของเจนเนอราลี่ ตั้งแต่ความทรงจำที่บรรยายการมีส่วนร่วมของคุณในการทำสิ่งต่าง ๆ ของเรา ไปจนถึงเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท หรือง่าย ๆ แค่ว่าบอกเล่าความรู้สึกเมื่อได้ทราบว่าคุณมีบทบาทสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับบริษัทที่มีอายุกว่า 190 ปีของเรา

ส่วนเฉพาะของแพลตฟอร์มให้บริการใน 24 ภาษา เพื่อให้คุณอัปโหลดเรื่องราวของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถป้อนเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของคุณเอง

คุณสามารถดูตัวอย่างงานเขียนของคุณ บันทึกเป็นฉบับร่าง และแก้ไขได้ในภายหลังหรือเผยแพร่ทันที โปรดทราบว่า คุณจะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาของคุณได้หลังจากการเผยแพร่

อ่านเรื่องราว

นอกเหนือจากการอัปโหลดเรื่องราวของคุณในพื้นที่ส่วนไว้ของแพลตฟอร์มแล้ว คุณยังสามารถดูงานเขียนของเพื่อนร่วมงานจากทั่วโลก กรองเรื่องราวตามหน่วยธุรกิจและนิติบุคคล และจัดลำดับตามวันที่ หรือคุณสามารถป้อนชื่อเฉพาะในแถบค้นหา หากคุณสามารถมองหาใครสักคนโดยเฉพาะ

งานเขียนที่ส่งมาสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เพื่อนร่วมงานทุกคนจากทั่วโลกมีโอกาสได้ร่วมชื่นชมแต่ละเรื่องราวและโหวตให้กับเรื่องราวที่ชอบ

โหวตและได้รับการโหวต

คุณสามารถโหวตได้โดยคลิกที่ปุ่มหัวใจและแสดงความชื่นชอบได้มากกว่าหนึ่งเรื่อง แต่คุณสามารถโหวตงานเขียนแต่ละเรื่องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หลังจากเผยแพร่เรื่องราวของคุณเอง คุณสามารถดาวน์โหลดอีการ์ดที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้เพื่อนร่วมงานมองเห็นงานเขียนของคุณมากขึ้นและเชิญชวนเพื่อนร่วมงานมาโหวตให้คุณ

190 Lions

ในตอนท้ายของหน้าคำกรรส่ง เรือราวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 190 เรื่องที่แสดง Purpose, Values และ Lifetime Partner Behaviours ของเราได้ดีขึ้น จะได้รับการเผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะของแพลตฟอร์มเพื่อให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็น

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้เขียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 190 คน คุณจะกลายเป็นหนึ่งใน 190 Lions ของเจนเนอราลี่ และมีโอกาสเป็นคนที่สำคัญในการเพิ่มการมองเห็นความคิดริเริ่มระดับโลกและระดับท้องถิ่นที่วางแผนไว้สำหรับวันครบรอบของเรา และได้ร่วมการเฉลิมฉลองที่จะต้องจดจำไปตลอดในเวนิส

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมสื่อสารในท้องถิ่นของคุณ